



ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ประจำวัน

หนังสือพิมพ์

bbชวชชช

วันที่ ๑๓

เดือน

ก.พ.

พ.ศ.

๖๐

หน้า

๕๙

เดินเครื่องยกระดับเกษตรอินทรีย์

● พต.ตัวเข้มการรับรองแบบมีส่วนร่วม-ผลิตตามมาตรฐาน

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายกำหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ขับเคลื่อนงานยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารไทยทั้งระบบ ตั้งแต่ผู้ผลิตถึงผู้บริโภค เพิ่มโอกาสทางการค้า และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก เน้นที่คุณภาพมาตรฐานของสินค้า ยกกระตือรือร้นการผลิตไปสู่การผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

กรมพัฒนาที่ดิน จึงกำหนดแผนงานตอบสนองนโยบายสนับสนุนการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ โดยเน้นกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems, PGS) และประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริโภคและเกษตรกร ซึ่งจะมีรูปแบบการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ที่มีความหลากหลายมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้ผู้บริโภคและประชาชนมีความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์ การรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS การผลิตเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐาน กรมพัฒนาที่ดิน จึงจัดโครงการฝึกอบรมด้านเกษตรอินทรีย์ หลักสูตร “รอบรู้เกษตรอินทรีย์” จำนวน 6 รุ่น รุ่นละ 50 ราย ได้แก่ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ ที่ โรงแรมคุ้มภูคำ อ. เมือง จ.เชียงใหม่ รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ ที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ. เชียงใหม่ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ ที่โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ส่วนรุ่นที่ 4-6 อยู่ระหว่างการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ฝึกอบรม โดยจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป ทั้งนี้คาดหวังว่า การอบรมหลักสูตรนี้ จะทำให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์ และให้การสนับสนุนในการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์มาบริโภค แม้จะต้องจ่ายในราคาที่แพงกว่าสินค้า

ทั่วไป แต่ก็คุ้มค่ากับการได้บริโภคอาหารอินทรีย์ที่ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook TOAF PGS Organic หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาหมอดินอาสาและบริหารจัดการเครือข่าย โทร. 0-2579-4194 หรือ สายด่วนกรมพัฒนาที่ดิน 1760 ต่อ 1340 Email: osblidd@gmail.com